

GUONG MẶT BẠN BÈ

NHỮNG ĐẠI BIỂU ƯU TÚ TẠI QUỐC HỘI TRẺ EM

Trong Phiên họp Quốc hội trẻ em vừa qua, một số đại biểu thiếu nhi ưu tú đã được lựa chọn đóng vai các chức vụ chủ chốt. Chúng mình cùng làm quen với “Chủ tịch Quốc hội” Đặng Cát Tiên và “Phó Chủ tịch Quốc hội” Lê Quang Vinh nhé!



Đặng Cát Tiên (lớp 9/3, trường THCS Thái Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)

Là một trong những gương mặt nổi bật tại Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất, Cát Tiên tích cực tham

gia các phong trào Đội, có khả năng phát biểu đồng dạng và thành tích học tập đáng nể.

Đặng Cát Tiên từng giành giải Nhì cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp Quốc gia; Giải thưởng Kim Đồng; Chỉ huy Đội xuất sắc tại Liên hoan Nhà thiếu nhi toàn quốc năm 2022; giải Ba cuộc thi Tiếng Anh online dành cho cán bộ Chỉ huy Đội giỏi tỉnh Khánh Hòa; giải B cuộc thi vẽ **“Tiến bước lên Đoàn”**, cùng rất nhiều giải thưởng khác mà chính bản thân cô bạn cũng không nhớ nổi...

“Mới đầu, khi phát biểu tại Phiên họp Quốc hội trẻ em, đứng trước các bác lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bạn đại biểu thiếu nhi mình cũng khá hồi hộp. Tuy nhiên, với kinh nghiệm đứng trước đông người khi làm MC trong nhiều chương trình, mình đã lấy lại bình tĩnh để thực hiện nhiệm vụ được giao” - Cát Tiên chia sẻ.

Cát Tiên bộc bạch, bản thân cảm thấy rất may mắn khi được tin nhiệm giao nhiệm vụ đảm nhiệm vai trò là Chủ tịch Quốc hội trong Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ I - năm 2023. Đây sẽ là một trải nghiệm vô cùng vinh dự, tự hào và quý giá trong những năm tháng học trò của cô bạn đa tài này.

Lê Quang Vinh (lớp 9A3, trường Tiểu học và THCS Cửu Long, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình)

Không phải ngẫu nhiên mà Quang Vinh được chọn vào vị trí Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội trẻ em. Cậu bạn từng giành giải Nhất liên hoan Chỉ huy Đội giỏi cấp Tỉnh; đoạt Huy chương Đồng Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quốc gia; giải Nhất Olympic Tiếng Anh trên Internet, giải Ba kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp Tỉnh.

Tại nghị trường Quốc hội, Lê Quang Vinh đã thể hiện sự hiểu biết về các vấn đề được thảo luận, khả năng điều phối đại biểu thiếu nhi trong phiên họp. Để làm được điều này, Quang Vinh cho biết:

“Tôi đã tìm hiểu nhiều kênh thông tin và xem qua rất nhiều phiên họp Quốc hội, qua đó học tập phong cách, có được thông tin về vai trò, trách nhiệm của các Đại biểu Quốc hội”.



Tham dự Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em, Quang Vinh mong muốn lan tỏa đến các bạn thiếu nhi cả nước thông điệp trẻ em cần nói lên ý kiến của mình; nếu nói lên được ý kiến thì mọi việc sẽ dễ dàng được giải quyết, vì thiếu nhi hiểu bản thân mình nhất. Cậu bạn cũng mong muốn các bạn có thêm thông tin, hiểu biết về cách tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng cũng như cách phòng, tránh bạo lực, tai nạn, thương tích, xâm hại trẻ em...

T.P - N.N